



ฉบับที่ 08/2560

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนตามรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวจากด้านผลผลิต ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนและรายได้ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวแม้ชะลอลงบ้าง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ด้านอัตราการว่างงานปรับลดลง ส่วนของภาคการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2560 ชะลอลงทั้งยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้าง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน และยังมีทิศทางฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์และจักรยานยนต์ ด้านรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ค่ายรถยนต์ยังทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันสะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ปรับดีขึ้นเกือบทุกประเภทสินค้า ในทิศทางเดียวกับรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีความกังวลต่อรายได้ในอนาคตจึงเป็นความเสี่ยงต่อการบริโภคในระยะต่อไป ด้านภาคบริการด้านท่องเที่ยว ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยรายได้ภาคบริการในภัตตาคารและร้านอาหารขยายตัวสูงใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่รายได้ของโรงแรมและรีสอร์ทชะลอตัว ด้านรายได้จากเกสต์เฮาส์และการบริการที่พักแรมประเภทอื่น ๆ หดตัว ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 56.0 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปรับดีขึ้น ขณะที่จำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานชะลอลงเล็กน้อย ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศหดตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังที่เร่งขึ้นมาก เนื่องจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวมากกว่าปีก่อน สำหรับราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่หดตัวตามราคาข้าวที่หดตัว เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากและสต็อกข้าวที่อยู่ในระดับสูง ราคามันสำปะหลังหดตัวเนื่องจากผู้นำเข้าจีนชะลอการซื้อและรับมอบสินค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรัฐบาลจีนมีมาตรการตรวจสอบมลภาวะของโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเคมีภัณฑ์ รวมถึงค่าระวางเรือปรับสูงขึ้น และราคาปศุสัตว์โดยรวมยังหดตัว ทั้ง สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และโคเนื้อ เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยโรงงานขยายตัวต่อเนื่อง จากอานิสงส์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคายางพาราชะลอตัว เนื่องจากผู้ประกอบการมีสต็อกเพียงพอจึงไม่เร่งซื้อ

การลงทุนภาคเอกชน ยังขยายตัวได้แม้จะชะลอลงบ้าง โดยภาคการก่อสร้างซึ่งสะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลชะลอลงจากการก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมและขนส่งที่ลดลง ขณะที่การก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และบริการยังคงขยายตัว สำหรับพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาลลดลงจากการเร่งขออนุญาตก่อสร้างไปมากในช่วงก่อนหน้า ทำให้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขยายตัวกว่าเท่าตัว จากทุกขนาดกิจการ โดยโรงงานขนาดใหญ่ที่สนใจลงทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และโรงงานซ่อมและเคาะฟันสิริรถยนต์ เป็นต้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของงบกลาง ส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงจากที่เบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่โอนให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลดลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่หดตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบน้อยกว่าปีก่อน ขณะที่การผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวจากการผลิตเพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่คาดว่าจะดีขึ้น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าที่ลดลงเป็นสำคัญ ทั้งการนำเข้าไฟฟ้า ทองแดง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และหิวมันสด จาก สปป.ลาว การนำเข้าผ้าฝ้ายและคอมพิวเตอร์จากจีน รวมทั้งการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และโทรศัพท์มือถือจากเวียดนาม ขณะที่การส่งออกยังขยายตัวดี โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้และมอเตอร์ไฟฟ้าไปยังเวียดนาม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.51 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสดที่ลดลง สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยจำนวนผู้มีงานทำปรับเพิ่มขึ้นตามผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมปรับลดลง ทั้งนี้ ผู้มีงานทำลดลงมากในภาคการผลิตและการค้า ส่วนภาคบริการและก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมีนาคม 2560 ชะลอลงจากเดือนกุมภาพันธ์ จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน ขณะที่เงินฝากประจำขยายตัว เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนหันไปลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากสินเชื่อประเภทตัวเงินและเงินเบิกเกินบัญชี ขณะที่เงินให้กู้ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน เนื่องจากสถาบันการเงินยังกังวลเกี่ยวกับคุณภาพหนี้ที่ด้อยลง ขณะเดียวกัน ความสามารถในการกู้ของลูกหนี้บางส่วนยังถูกจำกัดด้วยภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง สำหรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 4391 3542

E-mail: PornnipT@bot.or.th